
 
  
 
 
 
 

 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาศึกษา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม 
      มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม 
สรุปได้ดังนี้ 
   1)  ปัญหาความไม่ชั ด เจนของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ เ ข้ าสู่ ระบบฐานข้อมู ล                                          
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามจ านวนของโรงงานจ าพวก 3 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน          
(รง.4) รวมทั้ง การรายงานผลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลทั้งที่เป็นกากอุตสาหกรรมทั่วไปและกากอุตสาหกรรม
อันตราย 
   2) ปัญหาที่เกิดจากผู้ประกอบการโรงงานโดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กไม่สามารถรายงาน
ปริมาณกากตามช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง เพราะมีปัญหาการระบุ
ประเภทของกาก รหัสกาก รวมทั้งวิธีการจัดการที่ถกูต้อง ซึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 
          ๓) การอนุมัติการจัดเก็บกากเกิน 90 วัน (สก.1) และการอนุมัติการขนกากออกนอกโรงงาน       
ไปจัดการบ าบัด/ก าจัด/รีไซเคิล (สก.2) ยังมีความล่าช้าใช้เวลานานในการอนุมัติจนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
โรงงานละเลยที่จะด าเนินการต่อ 
    



 
 
 

 
  4) ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั่วไปและกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่ประจ านั้น               
มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการไม่มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในการติดตามตรวจสอบการขนกากอุตสาหกรรม        
ออกจากโรงงาน  
  5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสบปัญหาการฟ้ืนฟูสถานที่ที่ถูกลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
อันตรายที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ด าเนนิการ
ในแต่ละปี 
  6) ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ต้องด าเนินการจัดการได้หายออกไปจากระบบ ซึ่งพบว่ามีการ             
น ากากอุตสาหกรรมไปลักลอบทิ้งในพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่สาธารณะห่างไกล 
  7) ปัญหาความไม่พร้อมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้             
เนื่องจากยังคิดว่าการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นการเพ่ิมภาระและค่าใช้จ่าย 
  8) กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถติดตามผู้ประกอบการขนกากอุตสาหกรรมรายเล็กได้ 
เนื่องจากการติดตั้งระบบ GPS เพ่ือใช้ติดตามรถขนกากอุตสาหกรรมยังไม่ครอบคลุมหรือมีสภาพไม่พร้อม     
การใช้งาน 
  9) กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตด าเนินการบ าบัด
ก าจัด/รีไซเคิล (โรงงานประเภท 101, 105 และ 106) ให้มีคุณภาพในการจัดการกากอุตสาหกรรม          
ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพราะยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการบางกลุ่มลดระดับคุณภาพ         
การจัดการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

 
 ๒. พิจารณาศึกษา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environment Assessment : SEA) 
    มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สรุปได้ดังนี้ 
       - ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ 
    การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับยังคงมี
สถานะเป็นเพียงนโยบายโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้มีมติในการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒         
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ระบุให้หน่วยงานภาครัฐควรน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
มาใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนโครงการของแต่ละหน่วยงาน  และส าหรับโครงการพัฒนา         
ขนาดใหญ่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งรัฐพึงน าไปปฏิบัติ แต่การที่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
อาจจะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนหรือแผนงานที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ ไม่จ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน
ของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การพัฒนาของประเทศไม่เป็นตามแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

 
 ในขณะที่มีเพียงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. .... ที่ได้ท าการยกร่างแล้ว แต่ทว่ายังไม่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ท าให้ระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (SEA) ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับและสนับสนุน  อนึ่ง ในร่างระเบียบ              
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ.  .... นี้ ในส่วนของหมวด ๑ 
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ข้อ ๔ ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” เรียกโดยย่อว่า “กสย.” แต่ในคณะกรรมการดังกล่าวยังขาดกรรมการที่มาจาก
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนจะขาดสิ่งแวดล้อมด้านสังคม ซึ่งรวมถึงด้านสาธารณสุข       
คือด้านสุขภาพของประชาชนไม่ได้ 
 นอกจากนี้ ยังมีเพียงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Strategic Environmental 
Assessment Guideline ที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๖๓) ที่ยังไม่มีรายละเอียดระดับปฏิบัติการมากเพียงพอที่จะน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์           
และยังจ าต้องมีการศึกษาลงลึกในรายละเอียดเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง ผลการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่ผ่านมา ยังไม่มีการระบุถึงการจัดท าการประเมิน       
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ชัดเจน   

                                  
        


